

KORAT NO PROBLEM โคราชไร้ปัญหาด้วยนโยบาย 9 ข้อ

1. โคราช เมืองเกษตรก้าวหน้าไกล

พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอพื้นที่เกษตร โดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำทั้ง 9 แห่งของโคราช ส่งเสริมการทำ Smart Farming โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกิน และส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์โคราชวากิวให้เป็นทางเลือกของเกษตรกรและส่งเสริมการส่งออกไปขายต่างประเทศเพื่อนำรายได้เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

2. โคราช เมืองอุตสาหกรรม

ส่งเสริมให้มีนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเน้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้านเกษตรแปรรูป และต่อยอดโครงการท่อแก๊สธรรมชาติจากวังน้อย-โคราชเพื่อให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นและก่อให้เกิดการจ้างงานและการใช้วัตถุดิบจากภาคการเกษตรเพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตร

3. โคราช เมืองคมนาคม

สร้างเมืองโคราชให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอีสาน เปิดประตูโคราชและอีสานสู่อินโดจีน และเขตเศรษฐกิจใหม่ในประเทศเพื่อนบ้าน และโครงการ EEC เพื่อขยายตัวด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยว เร่งรัดการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ-โคราชให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและการขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองโคราช และต่อความยาวมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูงไปถึงจังหวัดอื่นในภาคอีสาน ขยายถนนในโคราชให้เป็น 4 เลน และ 6 เลน ให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสำคัญ เช่น โคราช-โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ-จักราช สีดา-บัวใหญ่ พิมาย-หินดาด สีดา-ประทาย หนองบัวโคก-พระทองคำ บ้านวัด-ประทาย โคราช-โนนไทย บายพาสด้านขุนทด เป็นต้น ผลักดันให้โคราชให้มีท่าเรือบก (Dry Port) และสถานีขนส่งสินค้าขานเมือง (Truck Terminal) เพื่อให้โคราชเป็นฐานการส่งออก เชื่อมโยงโคราชและอีสานสู่ EEC โดยสร้างมอเตอร์เวย์และรถไฟตามแนวทางหลวงหมายเลข 304 เชิญชวนสายการบินต่าง ๆ ให้เปิดเส้นทางบินมายังสนามบินโคราชให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

4. โคราช เมืองท่องเที่ยว

เพื่อให้การท่องเที่ยวมาช่วยกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจระดับรากหญ้า พัฒนาสินค้า OTOP โคราชให้มีเทคโนโลยีมากขึ้นเป็น I-OTOP ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในระดับอำเภอและตำบล จัดงานเชิดชูประเพณีและเทศกาลที่สำคัญให้ยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับชุมชน หมู่บ้าน และตำบลให้มากขึ้น ส่งเสริมตลาดการประชุมและสัมมนาให้มาจัดที่โคราชเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาเมืองโคราช และผลักดันโคราชให้เป็นเมืองอุทยานธรณีโลก (Korat Geo-park) จากยูเนสโกเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาวิจัย

5. โคราช เมืองกีฬา

ให้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาโคราช กีฬาสร้างคนโคราช คนโคราชสร้างเมืองโคราช สร้าง Mini Sport Complex ในระดับอำเภอเพื่อให้ทุกคนได้เล่นกีฬา และจัดให้มี Mini Fitness ในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อการออกกำลังกาย สนับสนุนทีมกีฬา สโมสรของโคราชให้ยิ่งใหญ่ สนับสนุนให้โคราชเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาระดับสากล สร้างโรงเรียนกีฬาให้มากขึ้นและส่งเสริมการทำ Sport Academy เพื่อสร้างเยาวชนนักกีฬาในระดับรากหญ้า อนุรักษ์และฟื้นฟูมวยไทยโคราช ให้โคราชเป็นเมืองมวยไทยของโลก

6. โคราช เมืองจรรยาครองตัว

โดยแก้ไขการติดขัดการจราจรเพื่อรองรับการลงทุนการท่องเที่ยว สร้างทางแยกต่างระดับและอุโมงค์ทางลอดบนถนนสายหลัก สร้างระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบา LRT (Light Rail Transit) ในเขตเมือง และถนนโยแมงมุมเพื่อเชื่อมถนนหลักให้ทั่วถึงในเขตเมือง อาทิเช่น ถนนสายง.1 และง.2 เร่งรัดการก่อสร้างวงแหวนรอบเมืองให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว

7. โคราช เมืองน้ำไม่ท่วม

ก่อสร้างท่อและวางระบายน้ำให้เพียงพอเพื่อระบายน้ำออกจากตัวเมืองและเขตเทศบาลนคร บริเวณสนามกีฬา ทางหลวงหมายเลข 304 พัฒนาการกักเก็บน้ำในลักษณะโครงการแก้มลิงในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อกักเก็บน้ำมิให้น้ำท่วม ปรับปรุง ขยายระบบระบายน้ำโครงการเมืองหลัก ขุดลอกลำตะคองเพื่อระบายน้ำและความสวยงาม

8. โคราช เมืองอัจฉริยะ

เพื่อรองรับการขยายตัวเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาและเทศบาลอื่นที่สำคัญ สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองทันสมัย นวัตกรรมและปลอดภัยในทุกด้าน เพื่อให้โคราชเป็นเมือง Smart City ด้านพลังงาน การขนส่ง การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาธุรกิจ อาคารประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ

9. โคราช เมืองครัวโลก

ส่งเสริมอาหารพื้นเมืองของโคราชให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว รายได้ของเกษตรกร เพิ่มมูลค่าการส่งออก จัดให้มีเทศกาลอาหารในระดับประเทศ ยกกระดับอาหารโคราชสู่งานเลี้ยงในลักษณะโต๊ะโคราช

นโยบาย	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ที่มา			ความคุ้มค่า/ประโยชน์ที่ได้รับ	ผลกระทบ	ความเสี่ยง
		ภาครัฐ	เอกชน	PPP*			
โคราช NO PROBLEM -โคราช เมืองเกษตรก้าวไกล -โคราช เมืองอุตสาหกรรม -โคราช เมืองคมนาคม -โคราช เมืองท่องเที่ยว -โคราช เมืองกีฬา -โคราช เมืองจราจรคล่องตัว -โคราช เมืองน้ำไม่ท่วม -โคราช เมืองอัจฉริยะ -โคราช เมืองครัวโลก	303,891 ปีที่ 1 : 79,670 ปีที่ 2 : 76,570 ปีที่ 3 : 73,826 ปีที่ 4 : 73,826	36,376	25,600	241,915	ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยลดต้นทุน ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้กีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาระบบโครงสร้างให้ทันสมัย และเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมโคราชสู่เมืองแห่งอาหาร	ต้องใช้งบประมาณภาครัฐในการดำเนินการ รวมทั้งมีการใช้พื้นที่จากเอกชน ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายจะทำให้ผู้มีรายได้น้อย ได้รับการยกระดับฐานะและอาชีพ เมืองได้รับการพัฒนาสู่การเป็นมหานครแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี หรือไม่สามารถปรับตัวได้ทัน อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล

*Public Private Partnership-ร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน